



Tổng quan Toàn bộ Buổi Lắng nghe Cộng đồng "Ân tứ của chúng ta là gì?"

Tổng quan

Thông qua các buổi lắng nghe này, mọi người sẽ có cơ hội đóng góp ý kiến trực tiếp về tầm nhìn và sáng kiến tiềm năng của gia đình giáo xứ, giúp hướng dẫn Kế hoạch Một Giáo xứ. Đây là một buổi gặp mặt hiệp hành trong tinh thần cầu nguyện, nơi mà những người tham gia chia ra thành các nhóm nhỏ. Đối với những nhóm khó tiếp cận hơn, hãy cung cấp thêm cơ hội, chẳng hạn như tổ chức buổi lắng nghe như một phần của các nhóm nhỏ hơn (thanh thiếu niên, công bằng xã hội, v.v.) trong các buổi gặp mặt thường xuyên. Hoặc cân nhắc việc tổ chức buổi họp mặt trực tuyến với những người tham gia chia thành các phòng họp trực tuyến nhỏ hơn để thảo luận.

Hãy cung cấp trước các câu hỏi và xin cộng đoàn đức tin cầu nguyện theo ý các câu hỏi để chuẩn bị cho việc thảo luận các câu hỏi đó. Vào cuối buổi họp, yêu cầu những người ghi chép tổng hợp những gì họ nghe được vào các câu trả lời tóm tắt cho từng câu hỏi, và chia sẻ những câu trả lời này với Hội đồng Cố vấn Gia đình Giáo xứ. Sau đó, Hội đồng Cố vấn này sẽ chịu trách nhiệm xem xét các ý kiến đóng góp ban đầu này và lập báo cáo cho gia đình giáo xứ.

Thiết lập

Mỗi giáo xứ nên tổ chức ít nhất một buổi lắng nghe cộng đồng. Tùy ở giáo xứ, cần thiết có thể thêm – đặc biệt nếu có các nhu cầu ngôn ngữ khác nhau. Sử dụng [mô hình lắng nghe hiệp hành trong Sổ tay các Đối tác trong Phúc âm](#) để tổ chức các buổi thảo luận này với đủ người điều hành, người ghi chép để hỗ trợ và nắm bắt buổi thảo luận. Bổ sung thêm các phiên tiếp nhận ý kiến vào lịch sự kiện công khai của gia đình giáo xứ và quảng bá rộng rãi – thông qua việc thông báo trong Thánh lễ, bản tin hàng tuần, bản tin kỹ thuật số, v.v. Hãy sử dụng [Kính xin ơn Chúa Thánh Thần của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ](#) để làm nền tảng cho buổi họp.

Quy trình buổi họp

Buổi lắng nghe sẽ kéo dài khoảng 90 phút. Hội đồng Cố vấn Gia đình Giáo xứ và Đội ngũ Lãnh đạo Gia đình Giáo xứ điển hình nhất sẽ cung cấp người ghi chép và người điều phối để điều hành các cuộc thảo luận và, nếu họ không thể cung cấp được, hãy đào tạo những người khác đảm nhận các vai trò này. Tốt nhất là nên ghi lại các ghi chú trực tiếp trên máy vi tính xách tay. Mục tiêu không phải để tìm kiếm sự đồng thuận mà đảm bảo tiếng nói của mỗi người tham gia đều được lắng nghe và được ghi nhận. Quy trình cho buổi họp được đề xuất như sau:

- Lời cầu nguyện khai mạc (10 phút)
- Lướt qua quy trình buổi họp (5 phút)
- Đọc các câu hỏi (10 phút)
- Thảo luận nhóm nhỏ (~65 phút):
 1. Những trải nghiệm của bạn trong giáo xứ đã giúp bạn đến gần Chúa hơn như thế nào? Sự tham gia của bạn vào giáo xứ có tác động gì đến tinh thần của bạn?
 2. Nếu phải mô tả những đặc sủng và ân tứ chính yếu của giáo xứ cho một người mới đến trong một câu thôi, bạn sẽ nói gì? Điều gì làm bạn yêu thích nhất khi trở thành một giáo dân? Theo bạn, điều gì làm bạn đáng tự hào nhất?
- Lời cầu nguyện kết thúc (10 phút)